

KH-KHỐI 5

Cư Diê M'Nông, ngày 5 tháng 05 năm 2024

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2024

I. Tư tưởng chính trị:

Chào mừng Ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5.
Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

II. Chuyên môn:

Duy trì sĩ số học sinh và tỉ lệ học sinh chuyên cần hàng buổi, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học. Tiếp tục tổ chức phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học.

Thực hiện thi cuối kỳ 2 theo kế hoạch của trường. Kiểm tra đánh giá học sinh các lớp cuối năm nghiêm túc, theo thông tư.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để khối thi đua và trường kiểm tra.

Chăm thi và hoàn thành các loại báo cáo cuối năm kịp thời.

Tham gia Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường.

Tham gia chọn SGK lớp 5

Chuẩn bị “Lễ ra trường” và “Tri ân thầy cô” cho học sinh lớp 5 theo quy định.

Tham gia tổ chức tổng kết, phát thưởng cho học sinh cuối năm học; bàn giao học sinh về địa phương quản lý.

Hoàn thành các phần mềm, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu CSDL ngành cuối năm học 2023-2024.

Các hồ sơ: sổ chủ nhiệm, giáo án...hoàn thiện cho đến hết năm học.

Họp cha mẹ học sinh cuối năm, đối chiếu giấy khai sinh và hộ khẩu trước khi lập danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tuyệt đối không để sai sót sau này mới sửa, em nào sai GVCN phải chịu trách nhiệm. (lưu ý các khoản đóng góp của học sinh).

Hoàn thành học bạ trước khi xét thi đua, tổng hợp báo cáo để có cơ sở xếp loại tổng kết thi đua giáo viên cuối năm.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học để cấp giấy chứng nhận HTCTTH cho học sinh (có hồ sơ lưu). Xét học sinh lớp 5 để làm hồ sơ khó khăn về học tập (lớp Văn, Hiền)

- Hoàn tất hồ sơ HTCTTH cho hs. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Hoàn thành hồ sơ khuyết tật để lưu. (Đ/c Văn)

Thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo, cập nhật minh chứng phù hợp lên hệ thống ETEP. (lưu ý minh chứng yêu cầu đúng).

Thực hiện đánh giá phân loại chất lượng viên chức theo Nghị định 90/NĐ-CP năm học 2020-2021. (Lưu ý phải có QĐ phân công của HT)

Tham gia Hội thi đua để kiểm tra hồ sơ và xếp loại cuối năm.
Tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Cư
Mgar

III. Đoàn thể:

1. Đội:

Hoàn thành kế hoạch của Đội đề ra.

VI. Công tác khác:

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên phần mềm tems (hoàn thành ngày 23/5)

Đánh giá viên chức theo nghị định 90. Yêu cầu làm đúng mẫu, thể thức, hình thức (mẫu đ/c Hằng sẽ gửi vào zalo. Hoàn thành ngày 23/5 và nộp cho đ/c Hằng vào ngày 23/5 lưu ý sau ngày này nhà trường sẽ không thu)

GVCN lưu ý việc xét khen thưởng cho học sinh cuối năm...

- Tham gia tốt các hoạt động và phong trào do Công Đoàn phát động.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 05 năm học 2023-2024, đề nghị các đ/c trong khối thực hiện.

KHỐI TRƯỞNG

Bùi Thị Hoa